



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท  
CHAINAT PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

## สรุปผลการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ได้จัดให้มีการประชุมบุคลากรภายใน ผ่านระบบออนไลน์ Web-ex Meeting ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมธรรมจักร สสจ.ชัยนาท เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งดำเนินการจัดร่วมกับโครงการ STRONG จิตพอเพียงต่อต้านทุจริตของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท มีบุคลากรเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน ๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๗ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๕ คน เนื่องจากติดราชการสำคัญ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๓

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พบความที่ในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามลำดับความสำคัญ ดังนี้

ลำดับ	ความเสี่ยง	มาตรการในการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การเรียกรับสินบนจากการเบิกจ่ายตอบแทน อสม.	-กำหนดมาตรการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อสม. -กำหนดมาตรการตรวจสอบและลงโทษผู้กระทำความผิด	-กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ -กลุ่มกฎหมาย
๒	การเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	-กำหนดมาตรการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ -ดำเนินการลงโทษผู้กระทำความผิด ให้ได้มาตรฐาน พหุติการณ์และข้อเท็จจริง	-กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ -กลุ่มกฎหมาย
๓	การเรียกรับที่ไม่ใช่ประโยชน์สาธารณะ	-กำหนดมาตรการควบคุมการเรียกรับเพื่อให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด -ผู้บริหารสูงสุดประกาศแสดงเจตนาไม่รับของขวัญ ของรางวัล ที่เกินธรรมเนียมจรรยา	-กลุ่มกฎหมาย
๔	การยกยอกเงินของทางราชการ	-กำหนดมาตรการการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน และระบบบัญชี	-งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป -กลุ่มกฎหมาย

ลำดับ	ความเสี่ยง	มาตรการในการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๕	การใช้รถราชการ	-แก้ไข ปรับปรุง มาตรการควบคุมการใช้รถราชการ ให้สามารถใช้บังคับได้เหมาะสมกับสถานการณ์	-งานสารบรรณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป -กลุ่มกฎหมาย
๖	การรับเงิน หรือทรัพย์สิน บริจาค	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และมีมาตรการป้องกันใช้บังคับอยู่แล้ว	-กลุ่มกฎหมาย

**บทสรุปสำหรับผู้บริหาร** ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนให้แล้วเสร็จ และประกาศใช้บังคับ ภายในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และผู้บริหารองค์กร เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนที่ประกาศใช้บังคับอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติเป็นตัวอย่าง เพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร

กลุ่มกฎหมาย สสจ.ชัยนาท

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

